



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีโครงการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ็ทแพ็ค ครีเอชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๖,๔๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกวิน เสือสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา.



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ เรื่อง ปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากรไทย ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีโครงการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารแผ่น
พับ เรื่อง ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ เรื่อง ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี
๒๕๖๓(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพชรเกษมพรินต์ติ้งกรุ๊ป จำกัด (ผู้ผลิต)
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางรัชณี พึ่งพาณิชกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีโครงการ ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์(๔๔.๑๐.๓๑.๐๓) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทีแอนด์เอ็น
แอดวานซ์ เซอร์วิส กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ด
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพงษ์ ศุภสารธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา